

ทอมนารมณ

ที่ พย ๐๐๒๓.๑๐/ว ๑๖



เทศบาลตำบลเชียงใหม่  
รับที่ 234  
วันที่ 24 ม.ค. 2566

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อำเภอเชียงใหม่  
ถนนเชียงใหม่ - พะเยา พย ๕๖๑๖๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพ  
งานด้านสวัสดิการสังคม (การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน)

เรียน นายเทศมนตรีตำบลเชียงใหม่, นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านนาง และนายกองค้การบริหารส่วนตำบลสระ  
สิ่งทีส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๐๓๙  
ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมหนังสือฉบับนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเชียงใหม่ได้ส่งสำเนา  
หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๐๓๙ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่ง  
บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม  
(การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน) เพื่อแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  
ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

65๐๕ นายเทศมนตรี  
- เพื่อโปรดทราบ  
- ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากร  
เข้าร่วมอบรม  
- ใ้ไปส่งยังโครงการเชียงใหม่  
ค.ต.  
(ชาญ ชุมภูชนะภัย)  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
25 ม.ค. 66

ขอแสดงความนับถือ

ส.ค.อ.

(เกษม กลิ่นชิด)

ท้องถิ่นอำเภอเชียงใหม่

- เพื่อโปรดทราบ  
(นางกฤษณา ช้างสาร)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
25 ม.ค. 2566

นายสุนธี คำลือ  
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทร./โทรสาร ๐ ๕๕๕๕ ๕๒๕๖

(นางพิกุล สุปง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลเชียงใหม่

25 ม.ค. 2566 26 ม.ค. 2566





ส.ค. เชียงใหม่  
วันที่ 16  
วันที่ 13 ม.ค. 66  
เวลา

ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๐๓๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองทุกแห่ง

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม (การ ณาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ทุกประเภท โดยการอบรมจะอยู่ในรูปแบบ การบรรยาย การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ และทักษะ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองขอประชาสัมพันธ์อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๒ - ๒๔ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๔ ต่อ ๑๘





เลขที่..... 459  
 วันที่..... 17. มิ.ค. 2566  
 เวลา.....

ที่ อว ๒๗.๒๕/ ร.๒๑๖๑

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
 หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม (การฉาบฉวยสังเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน)

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด พะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ และใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม (การฉาบฉวยสังเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ทุกประเภท โดยการอบรมจะอยู่ในรูปแบบ การบรรยาย การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรู้ และทักษะ สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

- วันที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมพี พี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- วันที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

การอบรมสัมมนาในโครงการนี้ได้กำหนดค่าลงทะเบียนรายบุคคล คนละ ๕,๙๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางในการเข้าอบรมสัมมนา ค่าลงทะเบียนดังกล่าวทางโครงการจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้โครงการสำเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่าพัฒนาหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการอบรมสัมมนาโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มากนัก

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ชลาชนาวิณ)  
 คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์



ศูนย์ประสานงานโครงการ  
 คุณวรินทร์ สุธรรมชาว โทรศัพท์: ๐๙๕-๖๑๕๕๕๕๒, Idline ๓๐๓๕๖๒๐  
 Email : sentangthai@hotmail.com

QR CODE ประสานงานโครงการ



### โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

## การเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม (การณาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน)

### ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ความเป็นมาและความสำคัญ

การดำเนินงานด้านสวัสดิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ด้วยเหตุ ดังกล่าวจึงได้มีการถ่ายโอนหน้าที่และอำนาจร่วมไปถึงภารกิจหลายประการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ ดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งในด้านการให้บริการสวัสดิการสังคม แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ ดำเนินงานณาปนกิจสงเคราะห์ เศรษฐกิจชุมชน และค่าหอพัก ให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งการจัดสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆนั้นเป็นการทำงานแบบพหุภาคี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เอกชน และรัฐ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามที่ รับผิดชอบภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันพื้นฐานด้านการบริการสาธารณะของรัฐภายใต้บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเน้นถึงและสิทธิมนุษยชนการได้รับความคุ้มครองที่เท่าเทียมกันและการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะโดยเสมอภาคกัน นอกจากนี้การดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องดำเนินไปตามวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดำเนินการ ตามระบบสารสนเทศการจาดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๔ และพระราชบัญญัติการวางแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น ดำเนินการในภารกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจทั้งรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ และ รวมถึงยังมีการปรับเปลี่ยนวิธี การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (E-Payment) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นส่วนที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๖๘๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีหน้าที่เป็น นายทะเบียนณาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ตามพระราชบัญญัติ การณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ประเทศ เมื่อปี ๒๕๕๖ นายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนายทะเบียนสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนกลางสมาคมณาปนกิจแต่งตั้งตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนายทะเบียนสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่มีอำนาจ หน้าที่ในการควบคุม กำกับและดูแล สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการณาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้มีคำสั่งที่ ๓๐๓/๔๗ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย องค์กรการบริหารส่วนตำบลประกอบด้วย ปลัดและหัวหน้าสำนัก ปลัด เทศบาลประกอบด้วย ปลัดและหัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคมและหัวหน้ากอง สวัสดิการสังคมมีหน้าที่กำกับดูแลหอพักภายในเขตการปกครอง (กฎหมาย) และรวมไปถึงเป็น คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการเศรษฐกิจชุมชนในระบบต้นที่เงินไม่เก็บหนึ่งแสนบาท มีหน้าที่กำกับ ดูแลการประกอบกิจการหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นนายทะเบียนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุญาต ควบคุมดูแลการประกอบกิจการหอพัก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และมีหน้าที่เป็นคณะกรรมการอนุมัติโครงการ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ.๒๕๕๑



นอกจากนี้การดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องดำเนินไปตามวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน การจัดการงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการดำเนินการตามระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล

ดังนั้น จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น จึงได้จัดทำ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม (กวมมาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานด้านสวัสดิการสังคม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนและเกิดเป็นทักษะหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำไปพัฒนาหรือประยุกต์ในท้องถิ่นของตนเองได้ อีกทั้งความรู้ที่ได้รับยังสามารถสร้างศักยภาพด้านสวัสดิการสังคม ทำให้เกิดการพัฒนา การเชื่อมโยงในการพัฒนาที่มีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ อีกด้วย

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการสังคม และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจงานด้านสวัสดิการสังคม และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้กับการทำงานในองค์กรและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

1. ผู้บริหารท้องถิ่น
2. สมาชิกสภาท้องถิ่น
3. ที่ปรึกษานายกฯ/เลขานุการนายกฯ
4. ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ
6. บุคลากรท้องถิ่น, พัฒนาชุมชน, นักสังคมสงเคราะห์
7. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

#### กำหนดการจัดอบรม/สถานที่อบรม

- รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

#### ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตร

๑. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา คนละ ๕,๙๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทางเข้ารับการอบรม ค่าลงทะเบียนดังกล่าวทางโครงการจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้โครงการสำเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่าพัฒนาหลักสูตร บริหารจัดการหลักสูตร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุที่สูญปรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และค่ากิจกรรมพิเศษ ค่าประสานงาน ค่าศึกษาดูงานภายในประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

๒. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๒๘(๑)

๓. ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด



การชำระค่าลงทะเบียน

๑. ผู้เข้าอบรมสามารถโอนค่าลงทะเบียนจำนวนเงิน ๕,๙๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี โครงการความร่วมมือทางวิชาการ โดย นายพันธวัฒน์ วิทยอำนวยคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ เลขที่บัญชี ๐๖๓-๐-๒๕๓๔๒-๕ บัญชีออมทรัพย์

๒. กรุณาเขียนชื่อ-องค์กรของท่านลงในใบหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งแฟกซ์ที่หมายเลข ๐-๒๓๗๙-๔๔๔๘-๙ พร้อมโทรยืนยันที่ ๐-๒๓๗๙-๔๔๔๐ หรือ ๐๙-๕๖๑๔-๕๔๙๒ หรือ ID line:๓๐๓๕๙๖๓ ทั้งนี้ที่มีการโอนเงิน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันโต ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. นางสาวรินทร สุธรรมชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น
๓. นายพันธวัฒน์ วิทยอำนวยคุณ ประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รายละเอียดสอบถาม

ศูนย์ประสานงานโครงการอบรมสัมมนา สายด่วน ๐๙-๕๖๑๔-๕๔๙๒ ID line:๓๐๓๕๙๖๓



แสกน QR CODE สอบถามเพิ่มเติม



## กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม (การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน)

### วันที่ ๑ ของการอบรม

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.

ลงทะเบียน/รับเอกสาร/ปฐมนิเทศโดย อาจารย์วรินทร์ สุธรรมชา

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น

เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.

รับฟังการบรรยาย "สวัสดิการสังคมทุกช่วงวัย"

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันโต ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา  
แห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

\*\*\*อาหารว่าง ๑ มื้อ

### วันที่ ๒ ของการอบรม

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง งานด้านสวัสดิการสังคม (การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ  
ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน) โดย นายชัชวาล วงศ์สุวรรณ ประธานชมรมพัฒนา  
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง งานด้านสวัสดิการสังคม(การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ  
ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน) โดย นายชัชวาล วงศ์สุวรรณ ประธานชมรมพัฒนา  
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

\*\*\*รวมอาหารว่าง ๒ มื้อ อาหารกลางวัน ๑ มื้อ

### วันที่ ๓ ของการอบรม

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง งานด้านสวัสดิการสังคม(การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ  
ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน) โดย นายชัชวาล วงศ์สุวรรณ ประธานชมรมพัฒนา  
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

บรรยายเรื่อง งานด้านสวัสดิการสังคม(การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ  
ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุมชน) โดย นายชัชวาล วงศ์สุวรรณ ประธานชมรมพัฒนา  
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)

\*\*\*รวมอาหารว่าง ๒ มื้อ อาหารกลางวัน ๑ มื้อ

### วันที่ ๔ ของการอบรม

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

สรุปผลการอบรมสัมมนาและปิดการอบรมสัมมนา (เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิ  
ภาพ)

\*\*\*รวมอาหารว่าง ๑ มื้อ ไม่รวมอาหารกลางวัน

กำหนดการและวิทยากรเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



## ใบสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การเพิ่มศักยภาพทางด้านสวัสดิการสังคม (การดำเนินงานกิจกรรมช่วยเหลือ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เสริมสร้างจิตชุมชน)

- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมบี ที แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

ชื่อหน่วยงาน.....ตำบล.....

อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์สำนักงาน.....โทรสาร.....

### รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

๑. ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....มือถือ.....

ประเภทอาหาร มังสวิรัติ  มุสลิม  ทุกประเภท

๒. ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....มือถือ.....

ประเภทอาหาร มังสวิรัติ  มุสลิม  ทุกประเภท

๓. ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....มือถือ.....

ประเภทอาหาร มังสวิรัติ  มุสลิม  ทุกประเภท

๔. ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....มือถือ.....

ประเภทอาหาร มังสวิรัติ  มุสลิม  ทุกประเภท

๕. ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....มือถือ.....

ประเภทอาหาร มังสวิรัติ  มุสลิม  ทุกประเภท

ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา คนละ ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำนวน.....คน

รวมเป็นเงิน.....บาท (.....) จะดำเนินการ

โอนเข้าบัญชี โครงการความร่วมมือทางวิชาการ โดย นายพันธพัจน์ วิทยอำนวยคุณ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีนครินทร์  
เลขที่บัญชี ๐๖๑-๐-๒๕๓๔๒-๕ บัญชีออมทรัพย์

ชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน

ชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานของ อปท.....ตำแหน่ง.....

โทรศัพท์สำนักงาน.....มือถือ.....Email.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....